

ด่วนที่สุด

ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว



ถึง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสำนักงานเทศบาลเมืองแพร่

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า สำนักงบประมาณซึ่งเป็นหน่วยให้บริการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำและบริหารงบประมาณรายจ่าย ได้แก่ ระบบการจัดทำงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting) ระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMIS) สำหรับหน่วยรับงบประมาณ และระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (BBL) เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดทำค่าของงบประมาณการจัดทำแผนและรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

เพื่อให้การจัดทำค่าของงบประมาณการจัดทำแผนและรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นได้ด้วยความเรียบร้อย จังหวัดจึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตอบแบบสำรวจการใช้บริการระบบ (BBL) ผ่านระบบออนไลน์ทาง URL : <http://sites.google.com/view/bbsurvey/home> โดยด่วน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร.๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๓๐๒

ผู้ประสานงาน นายกิตตินันท์ แพงคุณ

๐:งานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น/วิ.ร.ศูนย์ส่งเสริมกิจการเทศบาล

Handwritten notes in the top left corner.

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่
เลขรับ 3743
วันที่ 18 ก.ย. 2563
เวลา.....น.

ด่วนที่สุด



162/63

ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๒๘๓๖

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยสำนักงบประมาณซึ่งเป็นหน่วยให้บริการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำและบริหาร
งบประมาณรายจ่าย ได้แก่ ระบบการจัดทำงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting) ระบบฐานข้อมูลแผน/
ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMIS) สำหรับหน่วยรับงบประมาณ และระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (BBL) เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดทำค่าของงบประมาณ
การจัดทำแผนและรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประสานแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)
ตอบแบบสำรวจการใช้บริการระบบ BBL ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วย
รับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ตอบแบบสำรวจการใช้บริการ
ระบบ BBL ผ่านระบบออนไลน์ทาง URL : http://sites.google.com/view/bbsurvey/home โดยด่วน
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้



Handwritten notes and signatures on the right side of the document.

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอำนาจและการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๓๒
โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๖๙๕๖

Handwritten signature and name: นายต่อพงษ์ หับหิมไต
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

Handwritten signature and name: (นายเจตณรงค์ อินกัน)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น